

Giúp tân binh yên tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc

Những ngày qua, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, đoàn thể các địa phương và nhân dân trong tỉnh đã tích cực thực hiện chính sách hậu phương quân đội, giúp đỡ, động viên các tân binh yên tâm lên đường làm nhiệm vụ, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022.



Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tặng quà động viên tân binh có hoàn cảnh khó khăn.

Xuân Nhâm Dần có lẽ là mùa xuân đặc biệt nhất trong cuộc đời của tân binh Vũ Công Minh, xã Tân Học (Thái Thụy). Từ nhỏ Minh đã thiếu tình thương của bố mẹ, một mình bà tần tảo nuôi em khôn lớn dưới mái nhà dột nát. Khi Minh đang là công nhân với thu nhập ổn định, chính người bà đã hơn 80 tuổi động viên em tình nguyện viết đơn xin thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) bởi trong suy nghĩ của bà luôn có một niềm tin cháu mình sẽ trưởng thành hơn khi được định hướng, giáo dục và rèn luyện trong môi trường quân đội. Sau khi biết được hoàn cảnh của gia đình, Ban CHQS huyện Thái Thụy đã kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ tu sửa lại ngôi nhà của bà cháu Minh đã nhiều năm xuống cấp. Sau gần 1 tháng khẩn trương thi công, ngôi nhà được tu sửa với tổng kinh phí 140 triệu đồng, trong đó Ban CHQS huyện kêu gọi quyên góp 70 triệu đồng, trực tiếp hỗ trợ ngân sách trị giá hơn 10 triệu đồng. Vũ Công Minh chia sẻ: Tình cảm, sự quan tâm của các bác trong Ban CHQS huyện, chính quyền, đoàn thể và làng xóm như nguồn động viên, cổ vũ để em cố gắng học tập, rèn luyện tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Việc những tân binh nhập ngũ có

Ngoài việc thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với tân binh chuẩn bị nhập ngũ theo quy định, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị tích cực làm tốt công tác hậu phương quân đội, hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", phát huy tinh thần tương thân tương ái, thăm, tặng quà thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn; từ đó vừa thắt chặt tình cảm quân dân, tạo hiệu ứng tích cực làm nhân lên sự tin tưởng, động lực thôi thúc tinh thần tự nguyện, hăng hái lên đường nhập ngũ cho nhiều thanh niên, góp phần hoàn thành chỉ tiêu công tác tuyển quân hàng năm tại các địa phương.

Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh

hoàn cảnh khó khăn được hưởng nhiều chế độ, chính sách ưu tiên cũng đã tạo ra hiệu ứng xã hội đồng thuận, giúp người thân, gia đình và những tân binh như em thêm yên tâm, phấn khởi lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Tay run run nhận quà và những lời quan tâm động viên của lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, tân binh Phạm Viết Thấn, thôn Tam Lạc, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) vẫn chưa hết bất ngờ và xúc động. Nhà Thấn thuộc diện hộ nghèo của địa phương,

những bước đi vững chắc trong cuộc sống. Thời gian nhập ngũ cũng là lúc gia đình sẽ thiếu một lao động, một người gánh vác công việc, cũng có đôi chút khó khăn song em luôn tự động viên mình cố gắng vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi xung quanh luôn có chính quyền, đoàn thể, người thân quan tâm động viên, giúp đỡ gia đình những ngày em thực hiện NVQS.

Cùng các địa phương trong tỉnh, công tác thăm hỏi, tặng quà, động viên tân binh có hoàn cảnh khó khăn trước khi lên đường nhập ngũ được Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ tích cực thực hiện. Thượng tá Nguyễn Ngọc Công, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Bên cạnh việc bảo đảm đầy đủ chế độ cho tân binh thực hiện NVQS, Ban CHQS huyện đã phối hợp cùng MTTQ, các đoàn thể, địa phương tặng 56 suất quà cho tân binh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất từ 500 - 700 nghìn đồng. Cùng với đó, các tổ chức, đơn vị, địa phương trong huyện đã tích cực vận động, quyên góp, ủng hộ, thăm hỏi, động viên, tặng quà tân binh, tiêu biểu như Huyện đoàn Quỳnh Phụ tặng trên 300 suất quà, trong đó 5 suất tặng tân binh có hoàn cảnh khó khăn, Liên đoàn Lao động huyện tặng 27 suất quà trị giá gần 20 triệu đồng động viên tân binh có hoàn cảnh khó khăn..., qua đó giúp các tân binh thêm yên tâm, phấn khởi lên đường nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với phương châm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, các cấp chính quyền, đoàn thể đã có nhiều hoạt động động viên kịp thời các tân binh trúng tuyển NVQS năm 2022, giúp tân binh đón tết tươi vui, phấn khởi, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Đến nay, ngoài quà của UBND tỉnh trao tặng tất cả tân binh thực hiện NVQS năm 2022, các đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS các huyện, thành phố đã trao gần 400 suất quà cho thanh niên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn đồng quân. Trong đó, nhờ làm tốt công tác xã hội hóa, các huyện Quỳnh Phụ và Thái Thụy đã vận động, phối hợp với các doanh nghiệp và hội chữ thập đỏ trao hơn 100 suất quà. Cùng với đó, các địa phương, đơn vị có tân binh nhập ngũ đều trích quỹ, tặng quà thăm hỏi, động viên tân binh trước khi lên đường về đơn vị mới.

Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng rất thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cấp ủy, chính quyền, quân đội, các tổ chức đoàn thể, xã hội và nhân dân, là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, góp phần động viên các tân binh yên tâm lên đường, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

TRINH CƯỜNG

LỄ HỘI XUÂN HỒNG Nét đẹp đầu xuân

Đã trở thành hoạt động thường niên mỗi dịp đầu xuân, lễ hội xuân hồng là điểm nhấn quan trọng trong sự phát triển ngày càng lớn mạnh của phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn tỉnh, biểu tượng cho nhiệt huyết, tinh thần xung phong của sức trẻ Thái Bình. Đây là lễ hội đặc biệt, duy nhất mà ở đó những người tham gia tình nguyện chia sẻ tình cảm và trách nhiệm với người bệnh thông qua hành động hiến máu cứu người.

Trường Đại học Thái Bình là một trong những đơn vị tích cực hưởng ứng lễ hội xuân hồng qua các năm. Em Đinh Thị Ngọc Diệp, lớp ĐHQLT7, Trường Đại học Thái Bình cho biết: Em đã tham gia HMTN 9 lần, chủ yếu hiến trong dịp lễ hội xuân hồng. Em nhận thấy đây là một việc làm ý nghĩa mà mình cần phải duy trì để giúp đỡ những người bệnh cần máu.

Lễ hội xuân hồng được tổ chức từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm. Tính đến năm 2022, lễ hội xuân hồng đã trải qua 14 lần tổ chức, luôn nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên, sinh viên. Mục đích của việc tổ chức lễ hội xuân hồng là vận động người dân hiến máu với số lượng lớn nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu cho các bệnh viện và điều trị ngay sau dịp tết Nguyên đán, hình thành nét đẹp hiến máu cứu người dịp đầu xuân.

Để vận động người dân tham gia hiến máu, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã tích cực tuyên truyền về sự cần thiết và ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; treo băng rôn, áp phích; tổ chức các đội tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, thông báo bản tin tại các cơ quan, đơn vị, doanh

nh nghiệp, trường học, khu dân cư, nơi tập trung đông người nhằm kêu gọi, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu cứu người. Huy động lực lượng tình nguyện viên tham gia tuyên truyền, vận động HMTN. Tổ chức gặp mặt, tiếp nhận đăng ký, tư vấn cho người hiến máu dự bị, kêu gọi người tham gia hiến máu nhắc lại... Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phối hợp với Khoa Huyết học Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) xác định nhu cầu sử dụng nguồn máu hiến tình nguyện phục vụ cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện từ ngày 1/1 - 30/3/2022, từ đó xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị thực hiện, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị lồng ghép vào các hoạt động giao lưu, tặng quà, biểu dương gương điển hình HMTN nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, tháng thanh niên (tháng 3/2022)...

Để bảo đảm điều kiện an toàn cho người hiến máu, đáp ứng yêu cầu cần thiết cho việc tiếp nhận máu tại các điểm hiến máu cố định và lưu động, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị phục vụ hoạt động hiến máu. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh cũng các đơn vị, ngành thành viên, hội chữ thập đỏ các huyện, thành phố chủ động, tích cực triển khai các

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm hiến máu như: phân chia thời gian phù hợp cho các đơn vị và người tham gia hiến máu; vệ sinh sạch sẽ bề mặt bàn, ghế trước buổi hiến máu; bố trí tình nguyện viên thực hiện đón tiếp, phân luồng, chăm sóc người hiến máu; nhắc nhở người hiến máu đeo khẩu trang khi tham gia hiến máu. Khi có biểu hiện cúm, sốt, ho, khó thở, người dân không tham gia hiến máu và đến các cơ sở y tế địa phương để kiểm tra sức khỏe, đồng thời có các biện pháp cách ly, phòng bệnh cho cộng đồng. Đặc biệt, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với hội chữ thập đỏ các huyện, thành phố tổ chức phát tờ rơi, áp phích tuyên truyền về lợi ích của việc hiến máu, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19, tạo tâm lý an toàn cho người dân khi tham gia HMTN.

Theo kế hoạch, lễ hội xuân hồng năm 2022 sẽ tổ chức hơn 10 đợt HMTN. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng sức mạnh lan tỏa của lễ hội, đến nay Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức được 5 đợt HMTN, thu nhận 1.059 đơn vị máu. Dự kiến các đợt HMTN còn lại trong lễ hội xuân hồng sẽ được tổ chức từ ngày 11/2 đến hết ngày 30/3/2022, phấn đấu thu nhận 3.000 đơn vị máu.

THU HOÀI



Sinh viên Trường Đại học Thái Bình tham gia hiến máu tình nguyện.

CHÙA NẺ CHÂU "Chùa cảnh 4 gương mẫu"

Phát huy truyền thống "Hộ quốc an dân" của Phật giáo Việt Nam, trong những năm qua, chùa Nẻ Châu, xã Hòa Bình (Vũ Thư) do ni sư Thích Đàm Minh trụ trì đã đồng hành cùng các Phật tử tích cực hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu", qua đó góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của địa phương.

Mặc dù đã qua tuổi 70 song hàng ngày ngoài thời gian lên các khóa lễ, trồng nom việc chùa, ni sư Thích Đàm Minh lại cẩn mẫn với công việc chăm sóc hơn 100 gốc bưởi và hàng chục lượng rau màu các loại. Hiện nay, nhà chùa còn cấy hơn 5 sào ruộng và thường xuyên làm hương bán để có thêm thu nhập góp vào việc xây dựng chùa cảnh, hương khói trong chùa hàng ngày. Ngoài giới thiệu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thực hành tiết kiệm, nhà chùa còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện. Bằng tấm lòng phát tâm thiện nguyện, phát huy tinh thần từ bi bác ái của đạo Phật,

gần 10 năm nay nhà chùa duy trì "Nối cháo từ thiện" phục vụ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư vào sáng thứ tư hàng tuần. Theo ni sư Thích Đàm Minh: Mỗi nồi cháo khoảng 200 - 300 suất, tuy giá trị vật chất không nhiều song đây là nguồn động viên tinh thần mà nhà chùa muốn gửi đến những người đang phải chiến đấu với bệnh tật, nhất là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, cổ vũ, động viên họ sớm chiến thắng bệnh tật trở về với gia đình.

Tháng 11/2021, khi dịch Covid-19 bùng phát tại hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, trong đó xã Hòa Bình liên tiếp ghi nhận nhiều

ca dương tính, để chia sẻ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch, nhà chùa đã tổ chức nấu cơm từ thiện cho người cách ly tập trung tại trường mầm non của xã trong 10 ngày. Ngoài ra, nhà chùa còn thường xuyên tặng quà các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương, chúc thọ người cao tuổi, ủng hộ các quỹ nhân đạo... với số tiền từ thiện mỗi năm hàng chục triệu đồng.

Theo ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hòa Bình: Ni sư Thích Đàm Minh làm từ thiện với cái tâm của người xuất gia tu hành, muốn phát nguyện giúp đỡ cho mọi người và làm từ thiện bằng những gì

minh có và những gì mình làm ra. Hầu hết các nguyên liệu để nấu cháo từ thiện đều do nhà chùa trồng được; gạo ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt cũng là do nhà chùa tự cấy và thu hoạch về. Hàng năm, trụ trì chùa đều dành toàn bộ tiền trợ cấp cứu thanh niên xung phong để tặng từ 50 - 60 suất quà cho các cụ cao niên nhân dịp tết Nguyên đán. Tấm lòng của thầy được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu", những năm qua, tăng ni, Phật tử chùa Nẻ Châu luôn quan tâm đến việc tu sửa, tôn tạo cảnh chùa đáp ứng nhu cầu tâm linh của Phật tử và du khách thập phương. Trong khuôn viên chùa, các công trình thờ tự được xây dựng khang trang, bảo đảm đúng quy định. Năm 2021, nhà chùa đã tôn tạo lại gác chuông và sơn lại tượng trong chùa với kinh phí gần 1 tỷ đồng từ nguồn tiền trợ thiện của các gia đình và nhà chùa và ủng hộ của nhân dân. Với ý thức bảo vệ môi trường cùng bàn tay chăm sóc của các Phật tử, khuôn viên chùa được phủ xanh bởi hệ thống cây bóng mát càng tôn thêm vẻ cổ kính của chùa. Phát huy truyền

thống "Hộ quốc an dân" trong thời kỳ mới, các tăng ni cùng Phật tử chùa Nẻ Châu với tinh thần nhập thế, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào trong xã hội cũng luôn làm tròn vẹn nghĩa vụ công dân, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia xây dựng và thực hiện Hiến chương của Giáo hội

Phật giáo Việt Nam, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Chùa Nẻ Châu nhiều năm liên tục đạt danh hiệu "Chùa cảnh 4 gương mẫu".

Ni sư Thích Đàm Minh cho biết: Thời gian tới, nhà chùa phấn đấu giữ vững danh hiệu "Chùa cảnh 4 gương mẫu", tích cực truyền giảng những giá trị đạo đức và văn hóa tốt đẹp của

Phật giáo vào đời sống cộng đồng, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Đồng thời, xây dựng thiên từ ngày càng khang trang, phục vụ du khách thập phương và tín đồ Phật tử, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt tôn giáo học pháp của các tầng lớp nhân dân.

ĐÀO QUYN



Hàng ngày, ngoài thời gian lên các khóa lễ, ni sư Thích Đàm Minh lại cẩn mẫn chăm sóc hơn 100 gốc bưởi trong vườn chùa.